

สาร อบต.ท่าอ่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ที่ทำการ อบต.ท่าอ่าง
๖๙ หมู่ ๘ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โทร.๐-๔๔๗๕-๖๔๕๒

ทำไมต้องฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

เป็นที่รู้จักกันดีว่าหากมีสัญลักษณ์ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้ว ผู้บริโภคต้องคำนึงถึงการประหยัดไฟแน่นอนเลยใช่ไหมครับ ประโยชน์สิ่งแรกเลย คือ ตัวเลขที่บอกระดับการประหยัดพลังงานจาก 1-5 ระดับ ยิ่งตัวเลขที่แสดงบนฉลากมาก ยิ่งประหยัดไฟมาก ประหยัดเงิน ลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านลงไปเยอะครับ ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยลดปัญหาในระดับโลก ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยลดอัตราการเกิดภาวะโลกร้อน ช่วยทั้งเรา ทั้งเพื่อนร่วมโลก และที่สำคัญที่สุด ช่วยปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลดีให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยครับ



เครื่องใช้ไฟฟ้ากับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ภาพที่เราคุ้นตากันดีกับฉลากสีเหลืองที่แปะติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราสังเกตเห็นในห้างสรรพสินค้าหรือที่บ้านบ่อยๆนั้น มีใครรู้ไหมครับว่าข้อมูลในนั้นหมายถึงอะไรกันบ้าง ให้ข้อมูลอะไร เพื่อเป็นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เราไปทำความรู้จักกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กันเลย

1. ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟมาก
2. ระบุปีที่ทำการทดสอบค่าพลังงาน
3. ระบุประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีและค่าไฟฟ้าต่อปี (ช่วยเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนประหยัดไฟมากกว่ากัน)
5. แทปสีเขียวด้านล่าง แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมารับรอง รู้กันแบบนี้แล้ว ทุกท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ากันได้ไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับ เพื่อความคุ้มค่าในการดำเนินชีวิตประจำวัน



ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งพร้อมฉลองครบรอบ 25 ปี กฟผ. ได้ออกแบบฉลากรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าเดิม ได้เปลี่ยนรูปแบบจากหมายเลขแสดงระดับการประหยัดพลังงาน มาเป็นสัญลักษณ์รูปดาว ซึ่งยังมีจำนวนดาวมาก ยิ่งประหยัดไฟมากขึ้นกว่าเดิม เป็นที่รู้กันดีว่ารูปแบบเดิมเป็นการแสดงระดับการประหยัดไฟหมายเลข 1-5 ยังมีจำนวน

ตัวเลขมาก ยิ่งประหยัดมาก แต่ปัจจุบัน ทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าร่วมกับ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้าเทียบเท่าเบอร์ 5 รูปแบบเดิม นอกจากนั้นตอกย้ำความประหยัด โดยการเพิ่มจำนวนดาว เป็น 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 ดาว ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ จากที่ประหยัดอยู่แล้ว ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกเลยครับ ที่มา :

<http://labelno5.egat.co.th>



ในส่วนของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โฉมใหม่สามารถเริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศครับ บ้านที่อบอุ่น เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเงิน ชาติประหยัดไฟ เลือกดูที่ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”

